

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง  
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว	รองประธานสภาอบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสนดวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภาอบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างอินทร์	
๗	นางธัญญรัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญรัตน์ ปัญญา	
๘	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๙	นางสันฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันฤทัย แก้วใส	
๑๐	นายชณรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชณรินทร์ บัวผัน	
๑๑	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๒	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๓	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๔	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๕	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๖	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๗	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๘	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๑๙	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๐	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม ๑. ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ

๒. นายวิฑูร วรัญสิริภาพ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจิ่ง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจิ่ง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจิ่ง	ม้าย สงคราม	
๔	นายขวัญประชา วังสนิท	เลขานุการนายก อบต.เมืองจิ่ง	ขวัญประชา วังสนิท	
๕	นายวิชัย อินท่า	นวส.การเกษตรชำนาญการ	วิชัย อินท่า	
๖	นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน	รองปลัดฯ อบต.เมืองจิ่ง	ธิดารัตน์ เบ้าเงิน	
๗	นางสาวสุวภัทร เตชนันท์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	สุวภัทร เตชนันท์	
๘	นางธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศอำเภออุเพียง เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญครั้งที่ ๒ และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศอำเภออุเพียง เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ พร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑.เรื่องแจ้งของคณะกรรมการคชภจ ที่ได้พิจารณาความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของตำบลเมืองจิ่ง ในวันที่ ๑๕ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒ คริวเรือน โดยการพิจารณาไม่ให้ความช่วยเหลือตามงบประมาณ.จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ

๒.เรื่องสมาชิกสภาฯวิฑูร วรัญสิริภพ ที่ได้ขออนุญาตลาเนื่องจากลูกประสบอุบัติเหตุ และได้ส่งไปโรงพยาบาลลำปาง ตอนนี้ได้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลน่าน แล้ว แต่ยังคงดำเนินการทางเอกสารที่จังหวัดลำปางอยู่จึงไม่สามารถมาร่วมประชุม และสมาชิกสภาฯเอกชัย ท้าวหน่อ ได้มีปัญหาหลังจากที่ได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการแพ้ยา จึงขออนุญาตที่ประชุมเพื่อไปพบแพทย์ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.เรื่องข้าวนาปีที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต้นทุนการผลิตข้าวนาปีไปแล้วนั้น ทางธกส.ได้ประสานมาว่า สำหรับรายชื่อที่ผ่านการประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน ตอนนี้มายังไม่ครบ เพราะต้องส่งรายชื่อไปที่กรมส่งเสริมการเกษตร แล้วกรมฯจะคืนรายชื่อเป็นรอบๆที่มาตอนนี้คือครั้งที่ ๑ รอบที่สอง แล้วจะแจ้งตามมาอีกในช่วง ๑๕ วัน เพราะฉะนั้นถ้าผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้านแล้ว รายชื่อทั้งหมดจะอยู่ที่ธนาการธกส.

เมื่อทางกรมฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว จะส่งรายชื่อให้ธกส. เพื่อให้รับรองอีกครั้ง ซึ่งทางธกส. ได้ฝากเรื่องมาว่าชาวนาที่ได้ยื่นยันไปคราวที่แล้วจำนวนก็ไร่ การยื่นยันครั้งใหม่จะสอบถามว่ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ ทำนาก็ไรหากมีการแจ้งในครั้งใหม่จำนวนมากกว่าเดิม อาจจะมีการสอบสวนดำเนินการเอาผิดผู้แจ้งได้ ขอให้ช่วยไปประชาสัมพันธ์ในประชาชนทราบด้วย

๔. เรื่องของราคาข้าวโพดที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้รอฟังในวันพรุ่งนี้ สำหรับในขณะนี้จังหวัดก็พยายามหาตลาดให้ แต่ในเรื่องราคาให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๕๙

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว และมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองจันท์ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลเมืองจันท์ (ระบบโซล่าเซลล์) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเมืองจันท์ เป็นเงิน ๕๗๓,๙๐๐ บาท
- ๔.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตำบลเมืองจันท์ เป็นเงิน ๒๐๙,๓๐๐ บาท
- ๕.โครงการถนนปลอดภัยตำบลเมืองจันท์ เป็นเงิน ๘๖,๘๐๐ บาท
- ๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจำโฮงหมู่ ๙ ตำบลเมืองจันท์ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจันท์ได้(ในเขตพื้นที่บ้านเมืองจันท์เหนือหมู่ ๕) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุดบ่อน้ำดิบพร้อมระบบสูบน้ำ) เป็นเงิน ๑๒๓,๘๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๓,๘๐๐ บาท

(รายละเอียดตามเอกสารและแบบประมาณการที่แนบ)

นายสำรวย ผลิตผล นายก อบต.เมืองจันท์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ได้เสนอขออนุญาตอำเภอในการเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ในวันนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์มีความประสงค์ที่จะแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เราจะขอใช้เงินสะสมตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒ ลว.๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบของ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ภายในท้องถิ่น ซึ่งลักษณะและประเภทโครงการที่จะสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่าย จะต้องเป็นโครงการหรือ กิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๘๙ ทั้งนี้ การนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ ได้ตรวจสอบจากส่วนการคลังแล้ว ทราบว่ามีเงินสะสมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๖๒๕,๐๓๒.๑๗ บาท และเมื่อหักเก็บไว้ในส่วนต่างๆที่จำเป็นแล้ว ก็สามารถนำมาใช้จ่ายได้ เป็นเงิน ๒,๕๓๖,๙๙๘ บาท ซึ่งในกรณีนี้เป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะ ดำเนินการ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ภายใต้ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (ผนวก ๒) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

(๑) โครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคัดเลือกโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะงบลงทุนที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้แล้ว จากแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินสะสมในจำนวนที่ไม่น้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาล จัดสรรสมทบให้

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะขอรับการ สนับสนุนงบประมาณได้มากกว่า ๑ โครงการ แต่จะได้รับการสนับสนุนไม่เกินวงเงินสูงสุดที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแต่ละประเภทจะได้รับ ทั้งนี้ โครงการที่จัดทำจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับ อนุมัติงบประมาณ

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องทำโครงการขอ อนุมัติต่อสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ แล้ว จัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองข้อมูลจำนวนเงินสะสมที่เหลืออยู่ แบบบูรณาการ งบประมาณการราคาก่อสร้าง ผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ ส่งให้ จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคลังนกรองโครงการระดับจังหวัด ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ฯ

ครับ สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น ก็คงจะมีประมาณนี้ สำหรับข้อเสนอการจัดงบประมาณสมทบของรัฐบาล (Matching Fund) ของเราเป็นองค์กรขนาดกลาง งบประมาณสมทบของรัฐบาลอยู่ที่ไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท โดยเราจะเสนอโครงการฯ เพื่อไปขอรับการสมทบของรัฐบาล จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลเมืองจั่ง (ระบบโซล่าเซลล์) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้านเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเมืองจั่งเป็นเงิน ๕๗๓,๙๐๐ บาท
๔. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตำบลเมืองจั่ง เป็นเงิน ๒๐๙,๓๐๐ บาท และโดยจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง จำนวน ๑,๘๓๓,๒๐๐ บาท และงบประมาณที่ขอสมทบฯ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณที่จะดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๓,๓๓๓,๒๐๐ บาท สำหรับ อีก ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการถนนปลอดภัยตำบลเมืองจั่ง เป็นเงิน ๘๖,๘๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจำโฮงหมู่ ๙ ตำบลเมืองจั่ง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจั่งใต้(ในเขตพื้นที่บ้านเมืองจั่งเหนือหมู่ ๕) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุดบ่อน้ำดิบพร้อมระบบสูบน้ำ) เป็นเงิน ๑๒๓,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๖๐,๖๐๐ บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่งจะใช้งบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมในส่วนของอบต.เอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ครับ นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้นำเสนอในรายละเอียดตามหนังสือสั่งการฯโดยภาพรวม สำหรับรายละเอียดตามโครงการต่าง ๆ ท่านสมาชิกสภาฯหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกสำรวจของแต่ละโครงการฯก็สามารถพิจารณาในรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามในโครงการใดบ้าง ก็ขอเชิญครับ

นายทัศน หาดพรม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้เห็นเห็นความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) และเรื่องของระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งสองเรื่องมีความสำคัญมากที่สุดก็ว่าได้ เนื่องจากถ้าไฟสาธารณะไม่สว่างหรือติดๆดับๆ ก็ทำให้ไม่สะดวกในการสัญจร รวมถึงในเรื่องของความปลอดภัย ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการขอจ่ายเงินสะสมในโครงการดังกล่าว แต่อยากจะสอบถามว่า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะคือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด รวมถึงสำรวจจุดเสี่ยง ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง เพื่อให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบลเมืองจั่ง อีกประการหนึ่งที่ยังสอบถามก็คือ เราสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยกว่าของเดิมได้หรือไม่ ในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุด หรือในกรณีที่มีการติดตั้งจุดใหม่ที่มีความเสี่ยงและยังไม่เคยดำเนินการติดตั้ง ครับ

นายอำนาจ สงคราม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ขออนุญาตสอบถามซึ่งอาจจะนอกเหนือจากที่กำหนดในโครงการฯ คือตามถนนสายน่าน – สันติสุข ช่วงระหว่างบ้านเมืองจั่งใหม่พัฒนาหมู่ ๑๐ กับ บ้านน้ำต่วนของอบต.ฝายแก้ว เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควร และก็เส้นทางที่เปลี่ยว มีตมมาก เด็กนักเรียนไปเรียนพิเศษตอนเย็นไม่มีความปลอดภัย อยากประสานให้ท่านนายกฯจะช่วยประสานในกรมทาง

หลวงที่รับผิดชอบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯเป็นช่วงๆได้หรือไม่ เช่นตรงสะพานน้ำกุย และช่วงระหว่างสะพานไปถึงร้านระเปียงดิน ถ้าทำได้ก็จะช่วยประชาชนได้มากครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ผมเป็นห่วงในเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลเมืองจิ่ง ถ้าเป็นการรื้อระบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์ ก็อาจมีปัญหาอยู่ แต่หลังจากที่ได้สอบถามทางช่างทราบว่า เป็นโครงการเสริม(สองระบบ) แยกจากกัน ก็เห็นว่า น่าจะได้ประโยชน์มากเนื่องจากในช่วงกลางวันที่มีแสงแดด ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ลดค่าไฟฟ้าลงไปได้มากทีเดียว ไม่ทราบว่าทางบ้านสบยาว หมู่ ๗ ที่ได้เริ่มโครงการนี้ไปแล้วจากงบประมาณฯของสำนักงานพลังงานฯมีข้อเสนออะไรบ้าง

นายอนันต์ สุริยศ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ สำหรับบ้านสบยาว หมู่ ๗ ได้เริ่มเปิดใช้ไปช่วงหนึ่ง ทำให้ประหยัดไฟฟ้าไปได้ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน แต่บังเอิญมีน้ำหลากแล้วพัดตรงจุดวางสมอรัศ ทำให้มีปัญหาอยู่พักหนึ่ง ตอนนี้อยู่ซ่อมเสร็จ แต่ในเรื่องระบบฯเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะทำให้ประหยัดงบประมาณของหมู่บ้านต่อเดือนต่อปีมากมายทีเดียว

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต. เมืองจิ่ง

ครับ ประเด็นในส่วนของการติดตั้งหรือปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะตำบลเมืองจิ่ง โดยช่างไฟฟ้าได้รวบรวมและประมาณการ หลังจากที่ได้ไปสำรวจความเหมาะสมที่จะติดตั้งเพิ่มเติม รวมทั้งจุดที่อุปกรณ์เดิมชำรุด (สักครู่ จะให้ช่างไฟฟ้าชี้แจงเพิ่มเติม) ส่วนในเรื่องโครงการปรับปรุงระบบประปา (ระบบโซล่าเซลล์) ซึ่งมีการสำรวจและประมาณการไปแล้วนั้น มีทั้งหมด ๘ แห่ง โดยยกเว้นโครงการประปาขนาดเล็กเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเอามาเสริมกับของเดิมเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งสองระบบในเวลาเดียวกัน วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้ได้ครบทั้งตำบลรวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเสริมกำลังจุดของเดิมที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งสามารถใช้พร้อมกันทั้งสองระบบในเวลากลางวันได้ ในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบครัวเรือนจำนวนมาก โดยจุดติดตั้งโครงการปรับปรุงระบบประปา(โซล่าเซลล์)นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่ถังสูง ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆในส่วนนี้จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในส่วนเดิม เหตุเพราะว่าหากผู้ดูแลไม่เข้าใจสลบข้อผิดพลาดก็ทำให้เกิดความเสียหาย ก็จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมด จึงต้องแยกอุปกรณ์ทุกอย่างต่างหาก เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้

นายภูษณา งานขยัน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ตามที่ทางท่านนายกฯได้ให้ผมออกสำรวจจุดที่ควรปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ตามที่ได้เสนอเอกสารไปแล้วนั้น เมื่อเทียบราคาชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสองชนิด มีราคาต่างกันมากคือถ้าเป็นชนิดเดิมราคาชุดละไม่เกิน ๑,๓๐๐ บาท แต่ถ้าเป็นโคมไฟชนิดใหม่ ราคาเกินกว่าบาทต่อชุด ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่าหลายเท่า ผมจึงขอเสนออุปกรณ์ชนิดเดิมไปก่อน เพราะถ้าใช้ของแพงก็อาจจะไม่สามารถชี้แจงให้กับฝ่ายตรวจสอบได้ ครับ

นายพิทยา วิชัยยา สมาชิกสภาฯหมู่ ๕

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ผมขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้เสนอโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเมืองจิ่งใต้ฯ แต่พื้นที่ดำเนินการอยู่ที่บ้านเมืองจิ่งเหนือหมู่ ๕ ตรงที่มีปัญหาเป็นช่วงรอยต่อบริเวณใกล้กับทางหลวงชนบท สายน่าน – สันติสุข ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขอาจมีปัญหาทำให้ถนนดังกล่าวเกิดความเสียหาย อาจถูกสนง.ทางหลวงชนบท ฟ้องได้ ก็ถือเป็นโครงการที่ด่วนเหมือนกับ

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ยังไม่มีจุดดำเนินการที่ชัดเจน ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี ก็เห็นด้วยกับการเตรียมความพร้อมเรื่องของการให้บริการในด้านการพัฒนาครอบครัวระดับตำบล ครับ  
นายบุญธรรม แสندวงแก้ว รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯผมขอสนับสนุนสำหรับโครงการถนน ปลอดภัย โดยเฉพาะทางแยกกลางบ้านเมืองหลวงหมู่ ๔ ควรจะรีบดำเนินการนานแล้ว หลังจากที่ทางหลวงชนบท ได้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้กว้างขึ้น กระจกโค้ง-นูน และไฟกระพริบ ถูกรื้อมากองเสียหายหมด จะต้องจัดหา วัสดุมาดำเนินการใหม่ แต่ก็ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก แล้วขับเลยไปไม่มีไฟ กระพริบไม่มีป้าย มีโครงการถนนปลอดภัย ทำทั้งป้าย ไฟกระพริบ และกระจกโค้ง-นูน ก็ทำให้มีความปลอดภัย สูง สมกับที่จะพัฒนาให้ตำบลเมืองจันเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในอนาคตอันใกล้นี้ ครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ อีกโครงการที่ถือว่ามีความสำคัญมาก ก็คือโครงการซ่อมแซมสะพานห้วยจำโฮง บ้านหมู่ ๙ เนื่องจากมีความยากลำบากในการสำรวจและขนส่งผลผลิตเป็นอย่างมาก ที่สำคัญอยากให้ช่างทำหูก้างตรงหัว ท้ายของสะพานด้วยเพื่อจะได้ถมดินกันทรุด ที่ผ่านมามีปัญหาถูกน้ำเซาะตรงหัวสะพาน ฝากท่านนายกฯแจ้ง ส่วนโยธาด้วย ซึ่งจริงๆแล้วแต่ละโครงการที่ท่านนายกอบต. ได้นำเสนอในวันนี้ล้วนแต่เป็นโครงการที่เป็น ประโยชน์กับประชาชนในตำบลเมืองจันทั้งสิ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่างๆที่ได้เสนอผ่านสภาฯในวันนี้ โดยเฉพาะโครงการที่จะต้องรองงบประมาณสมทบของรัฐบาล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯใน ระดับจังหวัด เนื่องจากงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายที่เป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันมี จำกัด ฝากความหวังกับเงินสมทบของรัฐบาลอีก ๑.๕ ล้านบาทตามหนังสือส่งการฯที่ท่านนายกฯได้นำเรียนไป แล้วนั้น และเมื่อได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯต่างๆตามขั้นตอนแล้ว ถึงจะสามารถดำเนินโครงการ ต่างๆตามขั้นตอนของกฎหมายได้ มาถึงตรงนี้ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย เพิ่มเติมอีก หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุก ท่านได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องของการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลเมืองจัน (ระบบโซล่าเซลล์) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเมืองจัน เป็นเงิน ๕๗๓,๙๐๐ บาท
- ๔.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกึ่ง) ตำบลเมืองจัน เป็นเงิน ๒๐๙,๓๐๐ บาท
- ๕.โครงการถนนปลอดภัยตำบลเมืองจัน เป็นเงิน ๘๖,๘๐๐ บาท
- ๖.โครงการปรับปรุงสะพานห้วยจำโฮง หมู่ ๙ ตำบลเมืองจัน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท





ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)

(นายบุญนะ ตามล)

เลขานุการสภา อบต.เมืองจั้ง

ประธานสภา อบต. เมืองจั้ง

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว

นายทัศน หาดพรม

นางระเบียบ กระรัตน์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)

เลขานุการสภา อบต. เมืองจ้ัง

บุญนะ ตามล

(นายบุญนะ ตามล)

ประธานสภา อบต. เมืองจ้ัง